



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๘๓
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในกรณีนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมและร่วมงานมหกรรมฯ ดังกล่าว โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉิตโรหิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒



ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๙๓๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)”
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมฯ และกำหนดการเสวนาทางวิชาการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)” ในวันที่พุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัลจูบิลี อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ค่านิยม ๑๒ ประการภารกิจสร้างชาติ” โดยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ จิตระดับ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล และ ดร. วรนาท รักสกุลไทย และเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อนึ่ง เนื่องจากการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ดังนั้น จึงขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการส่งบุคลากรเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของจัดงานมหกรรมฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔ , โทรสาร ต่อ ๕๓๔๕